

นราขลอบตัดไม้พรุโตะแดง อดีตผอ.รพ.สุบป่าสองแคว

จับอีกบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติวังทอง
พิษณุโลก 2 พันไร่ทำสวนยางพารา
'พัยคัมไพโร' สนธิกำลังทหาร-ตำรวจ
ลงเคลียร์พื้นที่ พบข้อมูลนายทุนเป็น
แพทย์อดีต ผอ.รพ.

(อ่านต่อหน้า 12)

อุป 2 พันไร่

พัยคัมไพโรจับบุกรุกป่าพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม หน่วยพัยคัมไพโร กรมป่าไม้ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กองกำลังรักษาความสงบ กองพลพัฒนาที่ 3 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจวังทอง ประมาณ 100 นาย นำกำลังเข้าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก ตรวจสอบและจับกุมการบุกรุกทำลายป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อปลูกยางพารา เนื้อที่กว่า 2 พันไร่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากหน่วยพัยคัมไพโรและ กอ.รมน.ได้รับแจ้งว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก จึงรวบรวมหลักฐานเบื้องต้นและตรวจสอบเอกสารแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ พบว่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา ถูกบุกรุกเข้าไปปลูกยางพารากว่า 2 พันไร่จริง จึงนัดหมายสนธิกำลังเข้าจับกุม จากการตรวจสอบสภาพป่าสงวนแห่งชาติ มีต้นยางพาราอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ปลูกเรียงรายเต็มพื้นที่ แต่ไม่พบผู้กระทำผิดอยู่ในพื้นที่

อดีตผอ.รพ.ยึดครอง2พันไร่

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ได้ความว่าสวนยางพาราเป็นของนายแพทย์คนหนึ่ง เป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.สุราษฎร์ธานี มาบุกรุกทำสวนยางพาราประมาณ 3 พันไร่ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดิน เป็น น.ส.3 ประมาณ 1 พันไร่ แต่มีการปลูกยางพาราล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติ อีกประมาณ 2 พันไร่

นายชัชวาล ธีระธรรม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพัยคัมไพโรกล่าวว่า ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกประมาณ 2 พันไร่ทราบว่าเป็นของนายแพทย์คนหนึ่ง โดยมีข้อมูลว่า 1.เป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 2.ที่ดินไม่ได้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และ 3.ไม่มีเอกสารสิทธิ น.ส.3 ส่วนที่ดินประมาณ 1 พันไร่ที่อยู่ติดกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทอง มีเอกสารสิทธิ น.ส.3 อย่างไรก็ตาม จะมีการตรวจสอบในรายละเอียดเอกสารสิทธิดังกล่าวออกมาอย่างถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

หัวหน้าชุดปฏิบัติการพัยคัมไพโรกล่าวว่า ก่อนหน้านั้นพัยคัมไพโรได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. เข้าจับกุมการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังทองมาแล้ว สามารถจับกุมผู้ต้องหาและแจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 300 ไร่ ไม่มีเอกสารสิทธิการครอบครองใดๆทั้งสิ้น มีผู้ต้องหาทั้งหมด 23 คน และมีผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของสวนยางพารา คือ นายเฉลิมพล หองล่า และนายศุภชัย หองล่า ชาว จ.ชุมพร โดยทั้ง 2 เป็นพ่อลูกกัน

ป่าไม้ตั้ง30ทีมไล่ป้อง-ปราบ

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกับตัวแทนกองทัพภาคที่ 3 เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ได้ข้อสรุปว่าจะมีการปรับระบบการป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้แบบใหม่ โดยกรมป่าไม้จะตั้งศูนย์เฉพาะกิจขึ้นมาจำนวน 30 ทีม คัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่วางใจได้ทั่วประเทศ เข้ามาช่วยทำคดีการบุกรุกพื้นที่ป่าเป็นรายคดี เหมือนกับเมื่อกรมอุทยานฯดำเนินการกับผู้บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ และได้ระดมกำลังหัวหน้าอุทยานฯจากทั่วประเทศเข้าไปช่วยทำคดีเป็นรายพื้นที่ กรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติก็จะเริ่มต้นปฏิบัติการดังกล่าวเช่นกัน เริ่มจากที่ จ.พิษณุโลก และ จ.ภูเก็ต เป็นพื้นที่ตัวอย่าง ซึ่งจะทำให้การหาผู้กระทำผิดและฟ้องร้องดำเนินคดีได้เร็วมากขึ้น

ยึดไม้แปรรูปพร้อมไม้สักทอง

วันเดียวกันมีการไล่ตรวจยึดและจับกุม ผู้

กระทำผิดลักลอบตัดและแปรรูปไม้หวงห้ามในหลายพื้นที่ โดยที่ จ.ราชบุรี นายณรงค์ ครอบงม รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายสุชาติ บัวบาง หัวหน้าฝ่ายป้องกันรักษาป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี พ.ต.อ.อุดม เปี่ยมศักดิ์ ผกก.สภ.สวนผึ้ง สนธิกำลังได้เข้าตรวจสอบบ้านไม่มีเลขที่ริมอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหินสี หมู่ 8 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง พบไม้สักทองจำนวน 267 ท่อน ไม้แปรรูปหวงห้าม ได้แก่ ไม้ตะเคียนทอง ไม้คางแดง โดยบ้านหลังดังกล่าวเป็นของนายพรพันธ์ อัมพรศิลป์ แต่ไม่มีเจ้าของบ้าน

ด้าน พ.อ.มงคล หอทอง ผบ.ฉก.กรม ทพ.ที่ 21 สืบทราบข่าวขบวนการค้าไม้พะยูงข้ามชาติ จะมีการลักลอบขนไม้พะยูงส่งไปขายต่างประเทศ โดยขนส่งเรือบรรทุกข้ามแม่น้ำโขงในเขต อ.บึงคล้า จ.บึงกาฬ จึงสนธิกำลังคุมอยู่ตามถนนมุ่งหน้าลงน้ำโขง พบรถกระบะมีผ้าสีตบปกคลุมด้านท้ายกระบะขับผ่านมา จึงไล่ติดตามเพื่อตรวจสอบคนขับกระบะเห็นท่าไม่ดีทิ้งรถหลบหนีไป เมื่อตรวจสอบพบไม้พะยูงจำนวน 17 ท่อน พร้อมรถยนต์ไว้เป็นของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.บึงคล้า ดำเนินคดีต่อไป

นราขลอบตัดไม้พรุโตะแดง

ที่ จ.นราธิวาส นายวีโรจน์ ศิริอุมากุล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำกำลังเข้าตรวจสอบบริเวณเขตรอยต่อป่าพรุโตะแดง ช่างวีโรจน์บ้านทรายอ หมู่ 1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส หลังสืบทราบว่ามี การตัดโค่นต้นไม้มะฮัง ซึ่งเป็นไม้หวงห้าม และมีการแปรรูปไม้ เตรียมขนย้ายเป็นจำนวนมาก จึงเดินเท้าเข้าตรวจสอบพื้นที่ พบว่ามีการสร้างเป็นโรงงานแปรรูปไม้ขนาดย่อม โดยรอบมีไม้มะฮังถูกแปรรูปแล้ว ขนาด 0.5 นิ้ว คูณ 4 นิ้ว ยาว 1.5 เมตร วางอยู่เรียงเป็นกองจำนวนกว่า 1,000 แผ่น อย่างไรก็ตาม ไม่พบผู้กระทำผิดแต่อย่างใด จึงทำการตรวจยึดไม้ไว้ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ที่ดิน อ.สุไหงโก-ลก ว่าจะมีมะฮังดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของผู้ใด และอยู่ในพื้นที่ น.ส.3 ก.ที่ครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ต่อไป

ต่อมา นายวีโรจน์เข้าตรวจสอบที่บริเวณเขตรอยต่อป่าพรุโตะแดง ช่างวีโรจน์บ้านลูโบะชา มา หมู่ 8 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก หลังรับแจ้งมีการบุกรุกตัดไม้เสม็ดไปจำหน่าย จากการตรวจสอบพบไม้เสม็ดกว่า 500 ท่อนวางอยู่เรียงราย จึงตรวจยึดไม้เสม็ดทั้งหมด พร้อมทั้งหาผู้กระทำผิดมาลงโทษต่อไป